

WYNE By Sansiri



ถึงแม้กำลังท้องลูกแฝด แต่ นานา ไร่ปี่นำ ก็ยังอดใจไม่ไหวที่จะมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว 6 ห้องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม “WYNE by Sansiri” แ่วมว่านอกจากจะอยากอวดห้องตัวอย่างที่รังสรรค์จากแรงบันดาลใจจากความเร็วที่เธอรักแล้ว เจ้าตัวยังถือโอกาสมาจับจองซื้อคอนโดวายน์ บาย แสนสิริในวันงานซะเลย เพราะปลื้มกับทำเลและดีไซน์ของโครงการที่เหมาะสมกับครอบครัวคนรุ่นใหม่อย่างเธอเป็นที่สุด...งานนี้ต้องขอต้อนรับครอบครัวแสนสิริคนใหม่ล่าสุดล่วงหน้าค่ะ

ทำเอาคนร่วมงานแถลงข่าว “WYNE by Sansiri” อิมท้องและอิมใจไปตามๆ กัน เมื่อ ฟิน – สุภรดี ศิวภรณ์พิทักษ์ สาวนิติศาสตร์ผู้ผันตัวเองมาเป็นเชฟและเจ้าของร้าน Radi Café จัดเต็มอาหารว่างรสชาติเยี่ยมให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรส พร้อมเปิดห้อง Passion for Cooking ให้สัมผัสห้องสไตล์หวานของผู้หญิงรุ่นใหม่ที่รักการทำอาหาร ทั้งสวย เก่ง และเสน่ห์ปลายจวักเป็นเยี่ยมอย่างนี้ หนุ่มคนไหนไม่รักไม่หลงก็แย่แล้ว

งานแถลงข่าวคอนโดมิเนียม “WYNE by Sansiri” มีสีสันขึ้นเยอะ เมื่อดีไซเนอร์และอาร์ตีสสาวเปรี้ยวอย่าง จี๊ / ภาสินี คงเดชะกุล ทุ่มสุดตัวทั้งการออกแบบห้องตัวอย่างที่จัดจ้านด้วยสีส้มและดีไซน์ตามสไตล์คนรักแฟชั่น แถมยังลงทุนออกแบบผ้าพันคอ 6 แบบจาก 6 Passion ที่หาซื้อไม่ได้ที่ไหนในโลกมาให้สาวๆ อีกด้วย เจ้าตัวบอกว่า ถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับแฟชั่นและดีไซน์ที่เธอคลั่งไคล้แล้วละก็ ถึงไหนถึงกันค่า

ดีเจพีเค – ปิยะวัฒน์ เข็มเพชร พกมาดกวางๆ ตามสไตล์ดีเจอารมณ์ดีมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว 6 ห้องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม “WYNE by Sansiri” ที่ผ่านมา นอกจากจะมาเปิดตัวห้องตัวอย่างที่ได้แรงบันดาลใจจากดนตรีแบบฉบับดีเจพีเคแล้ว เจ้าตัวยังถือโอกาสมาดูห้องที่ซื้อไว้เองหนึ่งห้อง และได้ยืนยันแ่วมว่า จะซื้อเพิ่มอีกหนึ่งห้องด้วย ! เอ...จะซื้อไว้เผื่อสาวโยเกิร์ตเธอคะเนี่ย

หนุ่มอารมณ์ดีอีกคน หนุ่ย- พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ไม่ได้มาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว 6 ห้องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม “WYNE by Sansiri” ที่ผ่านมา เพียงคนเดียว แต่ยังคงศรีภรรยา คุณตุ๊ก- จามรี มาเป็นกำลังใจไม่ห่าง แต่ขนาดมีภรรยาไปด้วย ยังกล้าประกาศกับนักข่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้แต่งบ้านที่มีกลิ่นอายของเทคโนโลยีที่ล้ำคanggihไป เพราะที่บ้านภรรยาไม่อนุญาต...งานนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ละว่าบ้านนี้ใครหนุ่ยยย

จบไปแล้วสำหรับงานแถลงข่าวเปิดตัว 6 ห้องตัวอย่างของคอนโดมิเนียม “WYNE by Sansiri” ซึ่งห้องที่ฮอตที่สุดคงหนีไม่พ้นห้อง Passion for Travel ของ สิงห์ – วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล เพราะมีดีทั้งวิวแบบพาโนรามิค และการแต่งห้องที่ถ่ายทอดการรักการเดินทางสไตล์สิงห์ได้อย่างน่าสนใจ แคมป์เจ้าของห้องยังเป็นขวัญใจของนักข่าวสาวน้อยสาวใหญ่ จนคิวการขอถ่ายภาพคู่ยาวไม่แพ้คิวการจองซื้อห้องมุมนี้เลยทีเดียว..อยากรู้ว่าห้องนี้คืออะไร ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองละ